
 
รายงานการประชุมกรรมการบริหาร  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์ นายกสมาคม 
 ๒.  พลเรือโท อดุงสวัสดิ์  พุ่มพวง อุปนายกสมาคม คนที่ ๒ 
 ๓.  ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์ กรรมการกลาง 
 ๔.  พล.ร.ต.สมประสงค์  นิลสมัย กรรมการกลาง 
 ๕.  คุณวราทิพย์  อานันทนสกุล กรรมการกลาง (ผู้แทน)  
 ๖.  น.อ.อารยะ  สิงหเสมานนท์ อุปนายกสมาคม คนที่ ๓ (ผู้แทน) 
 ๗.  น.อ.สุวัฒน์  อินทนะ เหรัญญิก 
 ๘.  น.อ.นฤพล  เกิดนาค กรรมการและเลขาธิการ 
 ๙.  น.อ.พูลลาภ  ทัตตะทองค า รองเลขาธิการ คนที่ ๒ 
 ๑๐. น.อ.วิวัฒน์  ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการ คนที่ ๓ 
 ๑๑. น.อ.จักริน  ขาวรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๑ 
 ๑๒. น.อ.นรพัชร์  ทาอินทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๒ 
 ๑๓. น.ต.ปรีชา  พ่วงไพโรจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๓ และ 
    หัวหน้าส านักงานเลขาธิการ 
ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
 ๑.  พลเรือเอก พลเดช  เจริญพูล อุปนายกสมาคม  คนที่ ๑  
 ๒.   รศ.ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์     อุปนายกสมาคม คนที่ ๓ 
 ๓.  ร.ต.ทรงธรรม  จันทรประสิทธิ์ อุปนายกสมาคม คนที่ ๓ 
 ๔.  พล.ร.ท.รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล กรรมการกลาง 
 ๕.  นายจารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์ กรรมการกลาง 
 ๖.  น.อ.ปารัช  รัตนไชยพันธ์ กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











๖ 
 

 น.ต.ปรีชา ทางสมาคมฯ ได้ รับการประสานจากสหพันธ์ เรือนานาชาติ  ว่าได้จัดท า Talent 
Identification Programme (TIP) ของเรือ ๓ ชนิด คือ เรือกรรเชียง เรือแคนูคยัค เรือแคนูสลาลอม โดยคัดเลือก
นักกีฬาแต่ละประเภทเข้าร่วม Camp โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางสหพันธ์และสมาคมฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยในส่วนของ
สมาคมฯ ฝ่ายเลขาได้ประสานกับ IOS เรื่องค่าใช้จ่ายที่ทางสหพันธ์ฯ ไม่ได้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งสรุปแล้วสมาคมฯ จะออก
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยงเท่านั้น 
 ดร.ศักดิ์ชัย มีเรื่องแจ้งจากคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือสมาคมฯ คัดเลือก
นักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชี่ยน ที่ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งทาง กกท.ได้แต่งตั้ง อาจารย์สมชายฯ 
เป็นผู้ประสานงานกับสมาคมฯ ในการคัดเลือกนักกีฬา  
 ประธาน  มอบหมายให้ ดร.ถนอมศักดิ์ฯ  เป็นผู้ประสานงานโครงการนี้ 
 เลขาธิการ คณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ 
 น.อ.สุพพัต ฝ่ายแผนและโครงการ ขอรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนา
กีฬาเรือพาย ระหว่าง ๕ – ๗ ก.พ.๕๙ ที่ จว.นครนายก  โดย นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสมาคมฯ และชมรม สมาชิกฯ รวมถึงการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดการพัฒนากีฬาเรือพาย และปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน รวมทั้งรับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากชมรม สมาชิกเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๒๖ ชมรมฯ จ านวน ๓๙ คน 
โดยได้แบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
 ๑. กลุ่มสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง  ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 ๒. กลุ่มสร้างนักกีฬายุวชน,เยาวชน ระดับนักเรียน  
ซึ่งจากผลการสัมมนาฯ ดังกล่าว ฝ่ายแผนฯ จะน ามาด าเนินการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนากีฬาเรือพาย และสมาคมกีฬา
เรือพายฯ ต่อไป รวมทั้งได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายจังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านแหล่งน้ า มีอาคารส่วนราชการที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง และมีโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีให้การสนับสนุน 
 ประธาน  ได้หารือกับ ผู้ว่า กกท.ทราบว่า กกท. จะจัดตั้งศูนย์กีฬาที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมี 
อ่างเก็บน้ าทะเลหลวง โดยพ้ืนที่ดังกล่าวสมาคมเรือพายฯ สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งนายกสมาคมกีฬา  
จว.ศรีสะเกษ ยินดีให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายฯ ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย ทั้งนี้ขอให้ไปฝ่ายเลขาฯ  
ไปดูถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฯ  
 ดร.ศักดิ์ชัย มีนักกีฬาที่ศึกษาอยู่ที่ ม.บรูพา ขาดสถานที่ฝึกซ้อม เนื่องจากเมื่อใกล้เวลาการแข่งขัน 
นักกีฬาไม่มีสถานที่ฝึกซ้อม จะขอใช้พ้ืนที่ที่อ่างเก็บน้ าบางพระเพ่ือเป็นสถานที่ฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬาเพราะใกล้กับ
มหาวิทยาลัย สามารถฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนได้  
 เลขาธิการ ให้ น.อ.วิวัฒน์ฯ และ น.อ.นรพัชร์ รับไปด าเนินการ 
 น.อ.นรพัชร์   โครงการพัฒนานักกีฬาเรือพายเยาวชน Youth Olympic 2018  มีตารางการแข่งขัน
รอบคัดเลือก 4 รายการ  โดยทางแคมป์ได้คัดเลือกนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศ โดยเก็บตัวฝึกซ้อมที่สัตหีบ  
ประมาณ ๒๐ คน ซึ่งทางแคมป์ได้จัดเก็บตัวนักกีฬาและดูแลการฝึกซ้อม รวมถึงได้ท าการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   
การวัด 1 RM และท าการจับเวลา ซึ่งผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ  
 
 
















